

Trường hợp không nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau đây đối với những người không nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân.

1. Gửi thư nhắc nhở

Nếu không nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân trước thời hạn nộp, chúng tôi sẽ gửi thư nhắc nhở. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thông báo qua các phương thức như văn bản, điện thoại, hoặc đến nhà.

2. Thực hiện tịch thu tài sản

Qua một thời gian nhất định sau khi gửi thư nhắc nhở, nếu bạn vẫn không nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra các tài sản của bạn như tiền tiết kiệm, tiền lương, bảo hiểm nhân thọ, bất động sản, v.v... theo Điều 141 Luật thu thuế quốc gia. Nếu có thu nhập từ tiền lương, chúng tôi sẽ điều tra tại công ty nơi bạn đang làm việc.

Theo kết quả điều tra, nếu phát hiện có tài sản, chúng tôi sẽ thực hiện tịch thu tài sản theo Điều 47 Luật thu thuế quốc gia.

Ngoài ra, vì người có nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân là chủ hộ gia đình nên ngay cả trong trường hợp chủ hộ đang tham gia bảo hiểm xã hội, v.v..., chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu chủ hộ thanh toán phí bảo hiểm cho tất cả những người được bảo hiểm trong gia đình. Nếu trễ hạn nộp phí thì tài sản của chủ hộ sẽ là đối tượng bị tịch thu.

3. Cấp “Thẻ chứng nhận người được bảo hiểm ngắn hạn”

Một số trường hợp chúng tôi sẽ cấp thẻ bảo hiểm có thời hạn hiệu lực ngắn. Thời hạn hiệu lực tối đa là 6 tháng.

4. Cấp “Giấy chứng nhận tư cách người được bảo hiểm”

Trường hợp trễ hạn nộp phí từ một kỳ trở lên, chúng tôi sẽ cấp “Giấy chứng nhận tư cách người được bảo hiểm”. “Giấy chứng nhận tư cách người được bảo hiểm” chỉ chứng minh bạn là người được bảo hiểm, vì vậy bạn phải tự chi trả toàn bộ chi phí y tế. Sau ngày khám chữa bệnh, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ phần trợ cấp bảo hiểm mà mình đã chi trả, tuy nhiên, theo nguyên tắc phần trợ cấp sẽ được dùng để đóng phí bảo hiểm còn nợ.

5. Hạn chế trợ cấp

◆ Hạn chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần

Chúng tôi có thể không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần cho người chưa nộp phí bảo hiểm.

◆ Hoàn trả phí bảo hiểm như chi phí y tế, v.v...

Chúng tôi có thể sẽ hoàn trả toàn bộ hoặc một phần phí trợ cấp bảo hiểm y tế quốc dân (chi phí y tế, chi phí y tế cao, trợ cấp một lần khi sinh con, chi phí tang lễ, v.v...) vào phí bảo hiểm còn nợ.

Đối với người nước ngoài

Cùng với việc mở rộng tiếp nhận lao động người nước ngoài, Bộ Tư pháp đang xem xét việc đưa ra các biện pháp không cho gia hạn thời gian lưu trú, v.v... nếu lao động người nước ngoài nợ phí bảo hiểm ở một mức độ nhất định.

Nếu người nước ngoài có visa kỹ năng đặc định nộp trễ phí bảo hiểm y tế quốc dân, phí lương hưu quốc dân sau một thời hạn nhất định, hay nộp trễ sau một thời hạn nhất định do lỗi của cá nhân liên quan đến thuế thu nhập, v.v... sẽ không được phép đăng ký xin thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký xin gia hạn thời hạn lưu trú. Bên cạnh đó, dựa vào các thông tin liên đới với các cơ quan liên quan, chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội cũng như thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét việc thực hiện các biện pháp tương tự đối với người nước ngoài có tư cách lưu trú khác.

*Soạn thảo dựa trên “Kế hoạch quản lý lưu trú xuất nhập cảnh” (Bộ Tư pháp)

(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00140.html)

Tư vấn về việc nộp phí

Vui lòng nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân trước thời hạn nộp. Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong việc nộp phí trước thời hạn nộp vì lý do bất khả kháng như tình trạng kinh tế hay hoàn cảnh sống, v.v..., hãy trao đổi với chúng tôi. Trường hợp không thể đến tư vấn vào ngày thường, bạn có thể đến vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng (9 giờ ~ 17 giờ) (tuy nhiên, chúng tôi không hỗ trợ các yêu cầu trợ cấp).